
 

 

 

 

 

 

สื่อ ประเด็นข่าว 

 

สาํนักข่าวไทย 

ระบบบริการปฐมภูมิแบบบูรณาการ 

   -เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. กล่าวว่า ในปีงบประมาณ 2562 จะเร่งพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ

แบบบูรณาการ โดยรพ.สต. คลินิกหมอครอบครัว พชอ. ร่วมกบัภาคเีครือข่ายทุกภาคส่วน ดูแลประชาชนเป็นองค์รวม

แบบผสมผสาน ทั้งการสร้างเสริมสุขภาพ ควบคุมและป้องกนัโรค ให้ประชาชนและชุมชนมีส่วนร่วม พ่ึงตนเองได้ มี

คุณภาพชีวิตที่ดขีึ้น ขณะนี้มรีพ.สต.ผ่านเกณฑร์พ.สต.ติดดาวระดับ 5 ดาว 4,987 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 50.88 ในปีนี้

ตั้งเป้าหมายให้ได้ร้อยละ 60 มคีลินิกหมอครอบครัวแล้ว 1,170 แห่ง จะจัดตั้งเพ่ิมอกี 364 แห่ง 

 กญัชาทางการแพทย ์

มตชิน ไทยโพสต ์

โพสตทู์เดย์ แนวหน้า 

ไทยโพสต ์

กรงุเทพธรุกจิ 

    -เสนอข่าว นายสมชาย แสวงการ สมาชิก สนช. และเลขานุการคณะกรรมาธกิารวิสามัญกจิการ สนช. กล่าวในงาน

สมัมนา "สนช. ปลดลอ็กกญัชา เป็นยารักษาโรค" ว่า ขณะนี้สนช. 44 คนได้เสนอร่างแก้ไขเพ่ิมเติมพ.ร.บ.ยาเสพติดให้

โทษ เพ่ือปลดลอ็กกัญชา-กระท่อมออกจากยาเสพติดประเภทที่ 5 ให้นาํไปใช้ทางการแพทย์ได้ จากการเปิดรับฟัง

ความเหน็ผ่านทางเวบ็ไซตส์นช. มผู้ีแสดงความคดิเหน็ 16,431 คน เหน็ด้วย 16,288 คน คดิเป็นร้อยละ 99.13  

ข่าวสด สยามรัฐ 

ผู้จัดการ คมชัดลึก 

     นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ ประธานกรรมาธิการการสาธารณสุข สนช. กล่าวว่า ผลวิจัยต่างๆ ยืนยันตรงกนัว่ากัญชา

นาํมารักษาบางโรคได้ สนช.ได้เสนอแก้ไขกฎหมายเพ่ือให้ใช้ทางการแพทย์เท่านั้น โดยกาํหนดขอบเขตพ้ืนที่ให้ปลูก

และวิจัยทดลองกัญชาตามพ้ืนที่ที่ป.ป.ส.กาํหนดเท่านั้น และจะเร่งพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าวเสรจ็ให้ทันก่อนสิ้น

เดอืน ธ.ค.นี้  เพ่ือเป็นของขวัญปีใหม่แก่คนไทย 

    ด้านนายวิชา มหาคุณ อดีตกรรมการ ป.ป.ช. กล่าวว่า หากจะพัฒนากญัชาเป็นยารักษาโรค ต้องให้ประชาชนเข้าถึง

ได้ และต้องป้องกนัไม่ให้มีการผูกขาดสมัปทาน และการปลดลอ็กจะต้องมีการควบคุมดูแลให้มีประสิทธภิาพ รวมถึง

ต้องรองรับงานวิจัยเร่ืองการใช้กญัชารักษาโรคที่เคยมมีาแล้ว  

มตชิน ไทยรัฐ  

สยามรัฐ 

ผู้จัดการรายวัน 

    -เสนอข่าว  นายวิรัตน์ กัลยาศิริ อดีตส.ส.สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า ขอฝากสนช.ให้ช่วยพิจารณาพืช

กระท่อมด้วย และเหน็ด้วยเร่ืองนาํกญัชามาใช้กบัแพทย์แผนไทย แต่เร่ืองการผลิตจะต้องเปิดกว้าง สร้างเงื่อนไขให้น้อย

ที่สดุ มเิช่นนั้นจะถูกครอบงาํโดยบริษัทเอกชน 

มตชิน ผู้จัดการรายวนั     -เสนอข่าว นายพรเพชร  วิชิตชลชัย  ประธาน สนช. กล่าวว่า การปรับแก้กฎหมายโดย สนช. ค่อนข้างยุ่งยาก แต่

สามารถแยกเนื้อหาเฉพาะออกมาได้เพ่ือให้เกดิประโยชน์และกฎหมายครอบคลุม แต่ต้องใช้เวลาเนื่องจากต้องเปิดรับ

ฟังความเหน็ประชาชนตาม มาตรา 77 ที่กาํหนดไว้ใน รธน.ฉบบัใหม่ 

ข่าวสด มตชิน     -เสนอข่าว นายพิภพ ชํานิวิกัยพงศ์ ที่ปรึกษาสาํนักงาน ป.ป.ส. ด้านพืชเสพติด กล่าวว่า การกาํหนดพ้ืนที่ไม่

จาํเป็นต้องตราพ.ร.ฎ. อยากให้ปรับเป็นกฎกระทรวง คาํสั่งคณะกรรมการป.ป.ส. ซึ่งทาํได้ง่ายกว่า ในส่วนของป.ป.ส.มี

ฐานข้อมูลตามระบบ GIS ที่จะทาํให้เหน็ว่าใครจะใช้อยู่พ้ืนที่ไหนบ้าง แต่ละพ้ืนที่เหมาะแก่การเพาะปลูกหรือไม่  

ข่าวสด     -เสนอข่าว ภญ.นิยดา เกียรติย่ิงอังศุลี ผู้จัดการศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) ขอให้แก้ไข

เพ่ิมเตมิ โดยเหน็ด้วยกบัป.ป.ส.ในขั้นตอนการประกาศให้กระชับขึ้น โทษจาํคุกขอให้เอาออก เพราะเป็นการบบีคั้นผู้ใช้

มากเกนิไป ส่วนการติดตามการใช้อยากให้เน้นในเชิงบวก หากพบว่าไม่ได้เป็นสารเสพติดจริง ควรมีการปรับในระยะ

ยาวโดยอาจแยกออกมาเป็นกฎหมายต่างหาก โดยเฉพาะกระท่อมและกญัชา 

มตชิน     -เสนอข่าว นพ.ธรีะวัฒน์ เหมะจุฑา    คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวว่า ยาแผนปัจจุบนัที่ใช้อยู่มขีดีจาํกดัในการคุม

อาการและการบรรเทา มผีลข้างเคยีงมาก แต่การใช้นํา้มนักญัชาแค่ 1-2 หยด กจ็ะบรรเทาได้ และมองในประเดน็ของ

ยุทธศาสตร์ชาต ินี่คอืการลดความเหล่ือมลํา้ของสงัคม เพราะยามะเรง็ที่ใช้ปัจจุบนัมค่ีาใช้จ่ายสงู    

ไทยโพสต ์มตชิน     -เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ที่ปรึกษา รมว.สธ. และประธาน บอร์ด อภ. กล่าวว่า อาจจะเป็นกฎหมายใหม่ออกมา 

เพราะหากใช้ประกาศก.สาธารณสขุจะตดิปัญหาเร่ืองแพทย์แผนไทยไม่สามารถใช้ดอก/ใบได้ แต่การออกกฎหมายอาจ

มขีั้นตอน เพราะต้องมกีฎหมายลูกต่างๆ มารองรับ ทางที่เป็นไปได้และเรว็ที่สดุคือการปลดลอ็กด้วยการใช้ประกาศก.

สาธารณสขุ โดยคณะกรรมการควบคุมยาเสพตดิปรับให้กญัชาเป็นสารเสพตดิประเภทที่ 2 จากปัจจุบันอยู่ในประเภทที่ 

5 แม้แพทย์แผนไทยจะยังใช้ไม่ได้ แต่ในส่วนสารสกดัจะใช้ได้อย่างรวดเรว็ ขณะเดยีวกนักร็อกฎหมายของสนช.เพ่ือให้

7 มีนาคม 2560 
สรุปข่าว สธ. ประจําวนัที ่31 ตุลาคม 2561 

สํานกัสารนเิทศ สํานกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต ์http://pr.moph.go.th 



                                                             สรุปข่าววันที่ 31 ตุลาคม 2561 2 
สื่อ ประเด็นข่าว 

ครอบคลุมทั้งหมด ทั้งนี้  ในวันที่ 31 ต.ค. เวลา 09.30 น. จะมีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการนาํกญัชามาใช้

ประโยชน์ทางการแพทย์ ที่ อย.  

แนวหน้า คอลัมน์บ้าน

เกดิเมอืงนอน 

    -เสนอบทความว่า เหตทุี่มกีารเรียกร้องให้ปลดลอ็กกญัชาเพ่ือใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ เพราะวิธกีารรักษาด้วยการ

ฉีดคโีมหรือฉายแสงไม่ได้เป็นหลักประกนัว่าจะรักษาโรคมะเรง็ให้หายขาดได้ และหลายกรณีการขึ้นตาํรับยาให้ใช้อย่าง

เป็นทางการได้ก่อพิษและอนัตรายแก่ชีวิตคนไทย ซึ่งคนกลุ่มนี้ เป็นตวัตั้งตวัตปีฏเิสธและขดัขวางการปลดลอ็กกญัชาทุก

รปูแบบ ล่าสดุ นายวิษณ ุเครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรีได้มีบัญชาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เร่งรัดปลดลอ็กกญัชาให้ประชาชนได้ใช้ในทางการแพทย์ ซึ่งเป็นท่าททีี่สอดคล้องกบัความปรารถนาของประชาชน 

 การรอ้งเรียนผ่านช่องทางของนายกฯ 

กรงุเทพธรุกจิ 

กรมประชาสมัพันธ ์

    -เสนอข่าว นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ โฆษกประจําสาํนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมครม.สัญจร ว่า 

นายกรัฐมนตรีได้สั่งการในที่ประชุมไปยังปลัดทุกกระทรวงและผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด ให้เข้าไปดูปัญหาข้อร้องเรียนทาง

เวบ็ไซตแ์ละช่องทางโซเชียลมเีดยีของนายกฯ เพ่ือตรวจสอบข้อมูลและช่วยเหลือประชาชนให้ทนัท่วงท ีและแจ้งกลับมา

ที่คอมเมนท ์โดยในส่วนของอนิบอ็กซ์ นายกฯ จะเข้าไปตอบและแก้ปัญหาเอง    

 สถานประกอบการเพือ่สุขภาพ 

กรงุเทพธรุกจิ 

ไทยรัฐออนไลน ์

เวบ็ไซตเ์นชั่น 

เวบ็ไศตค์มชัดลึก 

เวบ็ไซตส์ยามรัฐ 

    -เสนอข่าว นายพุทธพิงษ์ ปุณณกันต์ โฆษกประจาํสาํนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมครม.สัญจร ว่า ครม.

เหน็ชอบแก้ไขร่างพ.ร.บ.สถานประกอบการเพ่ือสขุภาพ ตามที่ สธ.เสนอ โดยสาระสาํคัญคือ ตัดเร่ืองคุณสมบัติผู้ที่จะ

เข้าประกอบอาชีพในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ  ที่ระบุว่าต้องเป็นผู้ที่พ้นโทษออกมาอย่างน้อยไม่ตํ่ากว่า 1 ปี 

โดยเฉพาะบุคลากรที่ศึกษาเร่ืองนวดแผนโบราณ หรืองานบริการในด้านนวดต่างๆ ออก เพ่ือให้มีโอกาสช่วยเหลือและ

ดูแลผู้ที่เพ่ิงโทษให้กลับคนืสู่สงัคม และสร้างงานสร้างอาชีพได้ทนัท ี

 

สาํนักข่าวไทย, 

ไอเอน็เอน็ 

ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารปลอม 

    -เสนอข่าว นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธกิาร อย. กล่าวว่า อย.ได้รับเร่ืองร้องเรียนจากผู้บริโภค กรณีซื้ อ

ผลิตภัณฑเ์สริมอาหาร “IDOL SLIM COFFEE” จากซูปเปอร์มาร์เกต็แห่งหนึ่งใน จ.เพชรบุรี เมื่อสบืค้นเลขที่อย. 

พบว่าเป็นของผลิตภัณฑ์อื่น ซึ่งไม่ตรงกับข้อมูลบนฉลาก ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า อย.เคยได้รับเร่ืองร้องเรียน

ผลิตภัณฑ ์Idol Slim Coffee, Idol Slim Apple, Idol Slim Plus หรือ Idol Berry Plus และได้ตรวจสอบสถานที่

จําหน่าย พร้อมประสานเจ้าหน้าที่ตาํรวจจับกุมแหล่งผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวแล้ว เนื่องจากไม่ได้ขึ้ น

ทะเบยีนและมกีารใช้เลขสารบบอาหารของผลิตภัณฑอ์ื่น แต่ยังพบมกีารจาํหน่ายใน จ.เพชรบุรีอกี จึงขอเตอืนประชาชน

อย่าหลงเชื่อ โดยขณะนี้อย.ได้ดาํเนินการตรวจสอบสถานที่จาํหน่ายผลิตภัณฑด์งักล่าวแล้ว  

 

ไทยรัฐ 

สยามรัฐ 

ข่าวสด 

มติชิน 

เวบ็ไซต ์สยามรัฐ 

โรคหินปูนเกาะกระดูกหู 

    -เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า โรคหินปูนเกาะกระดูกหู เกิดจากหินปูน

เจริญเตบิโตผดิปกตใินหูชั้นกลาง ทาํให้มอีาการหูอื้อหรือหูตงึและอาจเกดิเสยีงดงัในหูหรือเวียนศีรษะ พบในเพศหญิง

มากกว่าชาย และพบในคนผิวขาวมากกว่าคนผิวดาํ นอกจากนี้ ยังพบว่าการเปล่ียนแปลงฮอร์โมนระหว่างตั้งครรภ์อาจ

ทาํให้เกดิอาการหูอื้อมากขึ้น หรืออาจเกดิจากการตดิเชื้อไวรัสบางชนิด เช่น ไวรัสที่ทาํให้เกดิโรคหัด ผู้ป่วยจะมีอาการหู

อื้อมากขึ้นเร่ือยๆ จนการได้ยินลดลงและอาจถงึขั้นหูหนวกถาวรได้ หากไม่รีบไปพบแพทย์ 

 

สวท. 

ตลาดสดน่าซ้ือ 

    -เสนอข่าว นพ.ดนัย ธวีันดา รองอธบิดกีรมอนามัย กล่าวว่า จากการดาํเนินงานโครงการถนนอาหารปลอดภัยและ

ตลาดสดน่าซื้อเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยววิถไีทย พร้อมทั้งพัฒนาสถานประกอบการด้านอาหารให้ได้มาตรฐาน เพ่ือลด

ความเสี่ยงการเกดิโรคระบบทางเดนิอาหารของประชาชนและนักท่องเที่ยว ปัจจุบนัมถีนนอาหารปลอดภัยและตลาดสด

น่าซื้ อในจังหวัดท่องเที่ยวแล้ว ประชาชนสามารถเลือกซื้ อและบริโภคอาหารจากสถานประกอบการที่ได้มาตรฐานผ่าน

การรับรองจากหน่วยงานรัฐ   

 

สยามรัฐ 

ขยะในแหล่งท่องเท่ียว 

    -เสนอข่าว นพ.ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ขณะนี้ อากาศเร่ิมหนาวเย็น ทาํให้มีประชาชนไป

ท่องเที่ยวพักผ่อนในที่ท่องเที่ยวต่างๆ เกดิปัญหาขยะเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเรว็ พบขยะพลาสติกในอุทยานแห่งชาติจาํนวน

มาก ส่วนใหญ่เป็นเศษขยะถุงพลาสตกิปนเป้ือน และไทยมขียะในทะเลเป็นอนัดบั 6 ของโลก มกีารปล่อยขยะลงสู่ทะเล

มากถงึ 1 ล้านตนัต่อปี ส่วนใหญ่เป็นขยะพลาสตกิ ก่อให้เกดิมลพิษต่อแหล่งท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวจึงต้องช่วยกนัดูแล

รักษาสภาพแวดล้อม ด้วยการทิ้ งขยะลงถังขยะและแยกขยะให้ถูกต้อง ลดการใช้พลาสติก ไม่ใช้กล่องโฟมใส่อาหาร 
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และเปล่ียนมาใช้ภาชนะที่ใช้ซํา้ได้หรือย่อยสลายได้ง่ายแทน  

 

เดลินวิส ์

 

เลือกตั้งกรรมการแพทยสภา 

    -เสนอข่าว กรรมการแพทยสภาชุดปัจจุบันจะหมดวาระลงในวันที่ 31 ม.ค. 2562 ช่วงนี้ เป็นช่วงการหาเสียง

เลือกตั้งคณะกรรมการแพทยสภาชุดใหม่ วาระ 2562-2564 มผู้ีลงสมคัร 117 คน แบ่งเป็น 6 ทมี มีการส่งออกบัตร

เลือกตั้ง 55,612 ใบ ให้แพทย์ลงคะแนนส่งกลับมาภายในวันที่ 7 ม.ค. 2562 และนับคะแนนวันที่ 8 ม.ค. 2562 

คาดการณว่์าปีนี้ จะมีแพทย์ลงคะแนนเลือกตั้งเพ่ิมเป็นร้อยละ 50 โดยมีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก เช่น ศ.พญ.สมศรี 

เผ่าสวัสดิ์ นพ.ชาตรี บานชื่น นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา นพ.ธรีะวัฒน์ เหมะจุฑา นพ.สรุเดช วลีอทิธกุิล 

 ประกาศขายอวยัวะ 

ผู้จัดการรายวัน 

สปริงสน์ิวส ์

ช่องวนั 

  -เสนอข่าว ผู้ใช้เฟซบุก๊ชื่อ “เสอืหากนิในป่า หมาหากนิข้างถนน” โพสต์ข้อความประกาศขายอุปกรณ์ประกอบอาชีพ 

รวมทั้งขายดวงตาและไตอย่างละ 1 ข้าง เนื่องจากต้องการเงินซ่อมรถที่โดนรถผู้ต้องหาค้ายาชน ซึ่งยังต้องผ่อนรถอกี 

300,000  บาท  

สาํนักข่าว ไอเอน็เอน็   -เสนอข่าว พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนะเจริญ รองโฆษกสาํนักงานตาํรวจแห่งชาติ เปิดเผย ว่า หลังเกิดเหตุตาํรวจได้

ช่วยเหลือเยียวยาผู้เสยีหายไปบางส่วนแล้ว หากความเสยีหายเกดิจากการกระทาํของเจ้าหน้าที่ ประชาชนสามารถเรียก

ค่าเสยีหายตามพ.ร.บ.ความรับผดิทางละเมิดของตาํรวจได้ ส่วนที่ผู้เสยีหายประกาศขายไตและอุปกรณ์ประกอบอาชีพ 

อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเทจ็จริง  

 

โพสตทู์เดย์ คอลัมน์ 

เด่นทั่วไทย 

ผลวิจยัสุขภาพคนวยัทํางาน 

    -เสนอข่าว นายนพดล กรรณกิา ผอ.สาํนักวิจัยซเูปอร์โพล เปิดเผยผลวิเคราะห์โมเดลที่ศึกษาตามกรอบวัดความสขุ

คนวัยทาํงานของ นพ.ชาญวิทย์ วสนัตธ์นารัตน์ สสส. พบว่า คนวัยทาํงานที่ไม่ออกกาํลังกาย ไม่กนิข้าวเช้า แต่สบูบุหร่ี 

ดื่มเหล้า เสี่ยงเป็นโรคต่างๆ จึงเสนอให้หน่วยงานต่างๆ จัดกจิกรรมเข้าให้ถงึคนวัยทาํงาน 

 

แนวหน้า คอลัมน์ ข่าว

ภมูภิาค 

 

โครงการหมอชวนวิ่ง 

   -เสนอข่าว นพ.ประภาส วีระพล นพ.สสจ.อาํนาจเจริญ กล่าวว่า แพทย์สภา เครือข่ายบุคลากรทางการแพทย์และสา

ธารสขุทั่วประเทศ เชิญชวนประชาชนร่วมโครงการหมอชวนวิ่ง โดยมีแพทย์และบุคลากรสาธารณสขุเป็นแกนนาํในการ

วิ่งจากทั่วประเทศ 15 สาย ตั้งแต่วันที่ 4-25 พ.ย. 2561 ถงึสธ.พร้อมกนัวันที่ 25 พ.ย. 2561 โดย จ.อาํนาจเจริญ อยู่

ในสายทีมวิ่งภาคอีสาน สายที่ 4 เร่ิมวิ่งจาก จ.มุกดาหาร วันที่ 14 พ.ย.  2561 เข้า จ.อาํนาจเจริญ วันที่ 15 พ.ย. 

2561  

 

ไทยรัฐ 

เดิน-วิ่ง สกดักั้นอมัพาต จ.เพชรบุรี 

   -เสนอข่าว นพ.เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นพ.สสจ.เพชรบุรี กล่าวว่า เพ่ือร่วมเฉลิมพระเกยีรติสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวมหา

วชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จึงจัดโครงการ "เดิน วิ่ง ป่ัน ป้องกนัอัมพาต" ให้ความรู้ เกี่ยวกบัโรคหลอดเลือด

สมองที่ถูกต้องแก่ประชาชน เพ่ือลดอตัราป่วยและความสญูเสยี ระยะทาง 4 กม. พร้อมจัดให้ชมนิทรรศการและการ

ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย รวมไปถงึการคดักรองภาวะปัจจัยเสี่ยงจากโรค 

 

ไทยรัฐ 

 

วิธีเล้ียงลูกวยัรุ่น 

   -เสนอข่าว ผศ.พญ.ปราณี เมืองน้อย กุมารแพทย์ รพ.เดก็ กล่าวว่า วัยรุ่น หมายถึง ช่วงเปล่ียนผ่านจากความเป็น

เดก็สู่ผู้ใหญ่ ทั้งด้านร่างกายและความคิดจิตใจ พ่อแม่ควรเปิดใจให้กว้าง ทาํความเข้าใจลูก หากลูกมีคาํพูดหรือ

พฤตกิรรมต่อต้านไม่เชื่อฟัง ควรเข้าใจว่าเป็นอกีช่วงพัฒนาการหนึ่งของลูก สาํหรับพฤติกรรมการอยากรู้อยากลอง ถือ

เป็นเร่ืองปกต ิแต่บางคร้ังความต้องการเป็นอสิระอาจทาํให้ลูกวัยรุ่นมพีฤตกิรรมไม่เหมาะสม หรือมีพฤติกรรมสุ่มเสี่ยง 

ทั้งความรนุแรง พฤตกิรรมทางเพศ ปัญหาทางอารมณ ์ซึ่งผู้ปกครองอาจต้องเฝ้าสงัเกตพฤตกิรรมลูกอยู่ห่างๆ แต่ไม่ใช่

จ้องจับผดิ 

 

ไทยรัฐ คอลัมน ์

ข่าวสั้นทนัโลก 

เดลินวิส ์ แนวหน้า 

หา้มขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ์

      -เสนอข่าว เวบ็ไซตร์าชกจิจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสาํนักนายกรัฐมนตรี เร่ือง กาํหนดวิธกีารหรือลักษณะห้าม

ขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์โดยวิธกีารใช้เคร่ืองจ่ายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่หรือบริเวณร้านค้าสะดวกซื้ อ พ.ศ.

2561 มเีนื้อหาสรปุว่า การใช้อปุกรณแ์ละเทคโนโลยีสมยัใหม่ขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในร้านค้าสะดวกซื้ อ เป็นการจูง

ใจให้บริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์มากขึ้ น ทาํให้เดก็ เยาวชน และประชาชนเข้าถึงเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ได้ง่าย จึง

ประกาศห้ามขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์โดยวิธใีช้เคร่ืองจ่ายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในร้านสะดวกซื้ อ ทั้งร้านของบุคคล

ธรรมดาหรือนิตบุิคคล มผีลตั้งแต่วนัถดัจากประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นต้นไป          
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ไทยโพสต ์

 

 

     -เสนอข่าว ก่อนหน้านี้ ร้านแฟมิล่ีมาร์ท และร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ได้ขายเบียร์สดผ่านเคร่ืองกด ระบุว่าเป็นการ

ทดลองตลาด แต่หลังจากมกีระแสคดัค้านในสงัคมออนไลน์ และที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการกระทาํผิดตาม 

พ.ร.บ.ควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ มมีตว่ิาเข้าข่ายความผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ร้านสะดวกซื้ อ

ทั้ง 2 แห่งจึงประกาศยกเลิกการจาํหน่าย 

 

มตชิน 

คดัคา้นแก ้พ.ร.บ.สสส. 

    -เสนอข่าว พล.ต.กลชัย สวุรรณบูรณ ์สมาชิก สนช. จ.ชุมพร และเครือข่ายภาคเีพ่ือสขุภาพ จ.ชุมพร ประมาณ 100 

คน ย่ืนหนังสอืถงึนายกรัฐมนตรี คดัค้านการแก้ไข พ.ร.บ.สสส. พ.ศ.2544 ให้เหตผุลว่า เดก็ เยาวชน ครอบครัว สตรี 

คนพิการ ผู้สูงอายุ แรงงานนอกระบบ ผู้บริโภค คนจนเมืองและชนบท กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มเกษตรความมั่นคงทาง

อาหาร ได้มีการประชุมร่วมกันทั้ง 4 ภาค ระหว่างวันที่ 8-26 ต.ค. 2561 และเห็นว่าให้การบริหารจัดการกองทุน 

สสส. อยู่ภายใต้ระบบราชการ จะเป็นอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน หากจะปรับแก้เพ่ือให้

ประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ้ น ควรดําเนินการหลังได้รัฐบาลจากการเลือกตั้ง โดยเอกสารฉบับนี้ จะส่งถึงประธาน

คณะกรรมาธกิารการสาธารณสขุ สนช. และจะแจ้งให้ทราบให้เรว็ที่สดุ 

 

แนวหน้า 

เช้ือด้ือยาตา้นจุลชีพ 

    -เสนอข่าว นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรฯ เป็นตัวแทนของประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมองค์การโรคระบาด

สตัว์ระหว่างประเทศ (OIE) เพ่ือรับทราบการแก้ไขปัญหาการดื้อยาต้านจุลชีพของชาติต่างๆ ตามแผนยุทธศาสตร์การ

จัดการการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ.2560-2564 โดยมเีป้าหมายให้ในปี 2564 การป่วยจากเชื้ อดื้อยาลดลง

ร้อยละ 20 และในสัตว์ลดลงร้อยละ 30 ประชาชนมีความรู้ เร่ืองเชื้ อดื้ อยาและตระหนักในการใช้ยาต้านจุลชีพอย่าง

เหมาะสมเพ่ิมขึ้ นร้อยละ 20 โดยปัจจุบันมีเพียง 67 ประเทศ จาก 194 ประเทศที่มีแผนยุทธศาสตร์เชื้ อดื้ อยา

ระดบัชาต ิ

 
 


